
 
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโพนสูง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2566 
9  กุมภำพันธ์  2566 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลโพนสูง 
............................................................................ 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยสมเดช  เที่ยงธรรม ประธำนสภำเทศบำล สมเดช  เที่ยงธรรม  
2 นำยไตรภพ  วรสินธุ์ รองประธำนสภำเทศบำล ไตรภพ  วรสินธุ์  
3 นำยค ำพูล  สงวนนำม สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 ค ำพูล  สงวนนำม  
4 นำยนิยม  เพ็ชรนำดี สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 นิยม  เพ็ชรนำดี  
5 นำยคิมหันต์  เมืองมงคล สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 คิมหันต์  เมืองมงคล  
6 นำยสุพล  กงซุย สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 สุพล  กงซุย  
7 นำงสุพัตร  หัสรินทร์ สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 สุพัตร  หัสรินทร์  
8 นำยโชคชัย  ธนูแสง สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 โชคชัย  ธนูแสง  
9 นำยอ ำคำ  สุวรรณกุม สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ ำคำ  สุวรรณกุม  
10 นำยวรรณศรี  กงซุย สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 วรรณศรี  กงซุย  
11 นำยไพบูลย์  จันทะแจ่ม สมำชิกสภำฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 ไพบูลย์  จันทะแจ่ม  
12 นำยนิภัทร์  ชมภูอภัย เลขำนุกำรสภำเทศบำล นิภัทร์  ชมภูอภัย  

 
ผู้ไม่มำประชุม  - ไม่ม ี   

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนสูง ทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย  
2 นำยเจริญ  พิมพ์ลี รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโพนสูง เจริญ  พิมพ์ลี  
3 นำยเกียรติศักดิ์  ขันดี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เกียรติศักดิ์  ขันดี  
4 นำยวิกรำนต์  ภูมิเพ็ง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี วิกรำนต์  ภูมิเพ็ง  
5 นำงสำวสมศรี  ขุ่มด้วง ปลัดเทศบำลต ำบลโพนสูง สำวสมศรี  ขุ่มด้วง  
6 นำงฉลวย  เจริญชัย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฉลวย  เจริญชัย  
7 นำยกิตติ  ค ำบุญเกิด หัวหน้ำส ำนักปลัด กิตติ  ค ำบุญเกิด  
8 จ่ำเอกชัยวิชิต  นำมมูลตรี หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง ชัยวิชิต  นำมมูลตรี  
9 นำยจิระเดช ศรีลำวงษ์ นักทรัพยำกรบุคคล จิระเดช ศรีลำวงษ์  
10 นำงสำวสุจิตตรำ แสนสม นักวิชำกำรศึกษำ สุจิตตรำ แสนสม  
11 นำยทัชชกร  ทองจุ่น นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ทัชชกร  ทองจุ่น  
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       เมื่อถึงเวลำ  นำยนิภัทร์  ชมภูอภัย  เลขำนุกำรสภำฯ  ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำเทศบำล  ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว  
เมื่อเห็นว่ำครบองค์ประชุม จึงได้เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม และเมื่อที่ประชุมพร้อมจึงเริ่มประชุมเวลำ 09.30 น. 
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่อง ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
                            - มีข้ำรำชกำรโอนย้ำยมำใหม่  3 ต ำแหน่ง คือ  
                                   1. จ่ำเอกชัยวิชิต นำมมูลตรี  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง ย้ำยมำจำกเทศบำลต ำบล 
                              ไชยวำน  อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี 
                                   2. นำงสำวสุจิตตรำ แสนสม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ย้ำยมำจำก เทศบำลต ำบล 
                              ไชยวำน  อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี   
     3. นำยจิระเดช  ศรีลำวงษ์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ย้ำยมำจำก องค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบลโนนทองอินทร์ อ ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี 
                            - มีข้ำรำชกำรบรรจุใหม่  1 ต ำแหน่ง คือ  
                                  1. นำงสำวปณิตำ มหำวัน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ที่ประชุมสภำฯ           - รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2          - เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว 
นำยสมเดช  เที่ยงธรรม    - เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 
ประธำนสภำฯ               เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2565 
                                - ก่อนที่จะให้สภำฯ รับรอง หรือไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว 
                                เชญิคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  รำยงำนผลกำรประชุม ของคณะกรรมกำร     
                       ตรวจรำยงำนกำรประชุมให้สภำฯ ทรำบ เพื่อสภำฯ จะได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม 
                                สภำฯ หรือไม่ 
นำยค ำพูล สงวนนำม        - กระผมขอรำยงำนผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
ประธำนคณะ - ตำมท่ีประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้รับส ำเนำรำยงำนกำรประชุม 
กรรมกำรตรวจฯ             สภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2565 จำก

ประธำนสภำฯ เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2566 และคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้
ประชุม เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2566 โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน โดยที่
ประชุมมีมติให้คงไว้ตำมรำยงำนกำรประชุมสภำฯ เดิม ไม่มีกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรำยงำน
กำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว แต่อย่ำงใด   

นำยสมเดช  เที่ยงธรรม - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 
ประธำนสภำฯ                พฤศจิกำยน 2565 ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ส่งให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้อ่ำนแล้ว (เมื่อ

วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2566 และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้อ่ำนอย่ำงละเอียดแล้วนะครับ มี
ข้อผิดพลำดที่ไม่ตรงกับท่ีประชุมอย่ำงไร ก็ขอเชิญสมำชิกสภำฯ เสนอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมให้
ถูกต้อง 

 - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว 
หรือไม่ 

ที่ประชุมสภำฯ             - ไม่มี 
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นำยสมเดช  เที่ยงธรรม     - ขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ   
ที่ประชุมสภำฯ            - มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่แล้ว (สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565) 
                               ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำฯ) 

ระเบียบวำระท่ี  3      เรื่อง กำรก ำหนดที่ดินในท้องท่ีบ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัด 
  อุดรธำนี ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม      -  รำยละเอียดเชิญ นำยทัชชกร  ทองจุ่น นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ จำกส ำนักงำน ส.ป.ก. 
ประธำนฯ                     เป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียด 
นำยทัชชกร  ทองจุ่น        - ในส่วนกำรก ำหนดที่ดินในท้องที่บ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัด 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ     อุดรธำนี ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน ซึ่งส ำนักงำน ส.ป.ก. ก็เป็นหน่วยงำนของรัฐ สังกัดกระทรวง 
                                 เกษตรและสหกรณ์ มีหน้ำที่หลักในกำรจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรไม่ว่ำที่แปลงเกษตรกรรม 
     ที่ดินแปลงที่อยู่อำศัยตลอดจนกิจกำรอ่ืนๆที่เป็นกำรสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิรูปที่ดิน  
   กำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆรวมถึงกำรสร้ำงวัดวำอำรำม ซึ่งในปีงบประมำณ 2566 ส.ป.ก. ก็ได้มี 
     แผนงำนในกำรจัดที่ดินชุมชน ซึ่งก็คือบ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้ำนที่เพ่ิงจะก ำหนดเขต 
     ที่ดินชุมชน ทำงผู้ปกครองท้องที่ได้ยื่นค ำร้องไปที่ ส.ป.ก. ว่ำเห็นสมควรที่จะก ำหนดเขต 
     ชุมชนเพ่ือจะได้จัดที่ดินที่อยู่อำศัยให้เกษตรกรที่ตกหล่น ซึ่งในเขตต ำบลโพนสูงได้มีกำร 
     ก ำหนดเขตท่ีดินชุมชนไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมำแต่บ้ำนม่วงเป็นกำรตกหล่น  
   จุดประสงค์ก็เพ่ือก ำหนดเขตชุมชนไว้เป็นที่อยู่อำศัยและกำรจัดที่ดินเพื่อกิจกำรอ่ืนที่เป็นกำร 
   สนับสนุนเพื่อเป็นกำรปฏิรูปที่ดิน ในเขตชุมเองเรำจะไม่มีภำรกิจในกำรจัดที่ดินเกษตรกรรม  
    แต่จะเป็นกิจกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกแปลงเกษตรกรรมอย่ำงเช่นที่อยู่อำศัย กิจกำรร้ำนค้ำ 
    กิจกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร ในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะเป็น 
    กิจกำรอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิรูปที่ดินในทำงอ้อม ทำงตรงก็เป็นกำรเกี่ยวเนื่องในกำร 
    สนับสนุนเกษตรกรรม มีสถำนที่รับซื้อพืชผลทำงกำรเกษตร มีโรงงำนแปรรูปต่ำงๆ แต่ครั้งนี้ 
                               จะเป็นทำงอ้อมที่เก่ียวข้องกับควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่นร้ำนขำยของช ำ ที่เก่ียวกับกำร 
    เกษตรกรรมโดยตรงแต่เป็นทำงอ้อม ส.ป.ก. ก็จะอนุญำตให้ใช้ที่ดินนี้ได้ จึงมีกำรก ำหนดเขต 
    ที่ดินชุมชนขึ้นมำ ก ำหนดขอบเขตแล้วก็จะขออนุญำตใช้ที่ดินในกิจกำรอ่ืนๆได้อย่ำง 
    กว้ำงขวำงขึ้น ซึ่งระเบียบกฎหมำยก็ได้ก ำหนดอ ำนำจไว้แล้ว ซึ่งเป้ำหมำยก็เพ่ือเกษตรกรที่ 
    อำศัยอยู่ในพื้นท่ีที่ ส.ป.ก. ก ำหนดขอบเขตให้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่อยู่ในพื้นท่ีก็ 
    สำมำรถขออนุญำตพื้นท่ีดังกล่ำวได้ ส่วนกำรก ำหนดเขตชุมชนก็มี 2 ลักษณะ คือชุมชนที่ไม่ 
    เกิน 240 ครัวเรือนและชุมชนที่เกิน 240 ครัวเรือน บ้ำนค ำม่วงเป็นชุมชนที่ไม่เกิน 240 
    ครัวเรือน กำรด ำเนินกำรก็จะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ไปที่ปกครองท้องที่ กำรท ำ 

ประชำพิจำรในระดับหมู่บ้ำน ส.ป.ก. ก็ได้ด ำเนินกำรแล้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้น ำชุมชน พิจำรณำก ำหนดเขตที่ดินชุมชน โดยเชิญส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง 
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จังหวัดร่วมด ำเนินกำรหรือให้ค ำปรึกษำ ในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 10.00 น.  
ณ ศำลำประชำคมบ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี ในที่ 
ประชุมมีควำมคิดเห็นในที่ประชุมเห็นพ้องด้วยกับขอบเขตที่ดินชุมชนบ้ำนค ำม่วง หลังจำกนั้น 
 ส.ป.ก. ก็ได้ด ำเนินกำรน ำขอบเขตที่ดินชุมชนมำประกำศก ำหนดเขตท่ีดินและแสดงแผนที่ 
 แนบท้ำยโดยก ำหนดให้คัดค้ำนเป็นหนังสือภำยใน 15 วัน นับแต่วันประกำศ (วันที่ 17 

   มกรำคม 2566) ครบก ำหนดแล้วไม่มีผู้คัดค้ำน ข้อเสนอของ ส.ป.ก. ให้ที่ประชุมสภำ 
     เทศบำลต ำบลโพนสูงเห็นชอบ ในเรื่อง กำรก ำหนดที่ดินในท้องที่บ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ต ำบล 
    โพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน และขอข้อเสนอแนะด้วย จึง 
   เรียนมำเพ่ือพิจำรณำ  
นำยสมเดช เที่ยงธรรม      -  ตำมท่ีทำง ส.ป.ก. ได้ชี้แจงกระผมในฐำนะประธำนสภำฯ  และเป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ที่  
ประธำนฯ                     บ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ตำมท่ีส ำนักงำน ส.ป.ก. มำส ำรวจและปักหมุด ลงพื้นที่บ้ำนค ำม่วง 
     ปัญหำก็เกิดขึ้น คือ ที่ดินบำงแปลงเป็น สค.1 แต่เจ้ำตัวไม่รู้ก็ไปขอขึ้นเป็น ส.ป.ก. ประชำชน 
     บำงคนไม่ทรำบว่ำ ส.ป.ก.ชุมชน กับ ส.ป.ก. ที่ท ำกำรเกษตรที่เรำท ำกินนี้มันมีควำมหมำย 
   แตกต่ำงกันอย่ำงไร เมื่อออกใบ ส.ป.ก. ชุมชนมำแล้ว เอกสิทธิ์เช่ำที่เป็นที่ของบรรพบุรุษที่ 
     เป็น ส.ป.ก. จะขำดสิทธิ์อะไรบ้ำง เรำะจะไปท ำนิติกรรมอะไรมีผลข้ำงเคียงในภำยภำคหน้ำ 
      หรือไม่ 
นำยทัชชกร  ทองจุ่น        - พ้ืนที่บริเวณท่ี ส.ป.ก. ได้รับมำเดิมเป็นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ รับมำจำกกรมป่ำไม้ ซึ่งที่ 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ      ตรงนี้อำจมีรำษฎรอำศัยอยู่ก่อนเป็นป่ำสงวนแห่งชำติก็ได้ หรือเข้ำมำอยู่ทีหลังก็เป็นไปได้ 
    ทั้งสิ้น แต่บริเวณนี้ได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐไปแล้ว แต่ถ้ำมีกำร 
      แจ้งเป็น สค.1 แล้ว ก็สำมำรถแจ้งเป็นฉโนดได้ ไม่สมควรขึ้นกับ ส.ป.ก. ทับซ้อน แต่ 
      ส่วนมำกไม่แจ้ง ก็ถือว่ำไม่ประสงค์ที่จะได้ที่ดินตรงนั้นกลำยเป็นว่ำรำษฎรไปอยู่ในที่ดินของ 
      รัฐไม่ชอบด้วยกฎหมำย รัฐบำลในขณะนั้นจึงยกท่ีให้ ส.ป.ก. เพื่อจัดสรรให้รำษฎรท ำกิน แต ่
      ก็ยังเป็นที่ดินของรัฐเช่นเดิม กำรที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อ ส.ป.ก. ได้น ำที่ดินไปออกฉโนด 
      ในนำมของ ส.ป.ก. ก่อนแล้วให้รำษฎรมำเช่ำซื้อกับ ส.ป.ก. และโอนกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร 
      ต่อไป  
นำยสมเดช เที่ยงธรรม      -  มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุม ท่ำนใด ไม่ข้ำใจหรือมีขอสงสัยจะสอบถำมอีก 
ประธำนฯ                     หรือไม่ 
ที่ประชุมสภำฯ               - ไม่มี       
นำยสมเดช เที่ยงธรรม      -  ขอมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำจะให้ควำมเห็นชอบเขตที่ดินในท้องที่บ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3  
ประธำนฯ                       ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน หรือไม ่
ที่ประชุมสภำฯ               - มีมติให้ควำมเห็นชอบที่ดินในท้องที่บ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน  
              จังหวัดอุดรธำนี ให้เป็นเขตที่ดินชุมชน ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง (เป็นเอกฉันท์) 
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ระเบียบวำระท่ี  4        เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจำรณำ 
    4.1 กำรรับโอนครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ จำกเทศบำลนคร 
     ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง คือ เทศบำลต ำบลโพนสูงได้ขอควำมอนุเครำะห์รับบริจำคครุภัณฑ์  
นำยกเทศมนตรี              ยำนพำหนะและขนส่ง จำกเทศบำลนครปำกเกร็ด โดยขอรับบริจำคเป็นรถบรรทุกขยะที่ 
                                 เทศบำลนครปำกเกร็ดไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้แล้ว เนื่องจำกรถบรรทุกขยะของเทศบำล 
     ต ำบลโพนสูงมีไม่เพียงพอในกำรจัดเก็บขยะในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน  จ ำนวน 
     ประชำกร 7,425 คน มีจ ำนวน 1,940 หลังคำเรือน มีกำรขยำยตัวของสถำนประกอบกำร  
     ร้ำนค้ำ และบ้ำนพักอำศัยของประชำชนซึ่งมีผลให้ขยะเพิ่มมำกขึ้น และตกค้ำสะสมในพ้ืนที่ 
                                 จ ำนวนมำก  
                                 ระเบียบ/กฏหมำย  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำร 
                                 รำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้ 
     อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ 

 พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน หน่วย 
 กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นจำก  
 สภำจังหวัด สภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล หรือสภำเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี และ 
 ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด                      

  - กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมคือกระผมได้ไปตรวจดูสภำพของรถแล้ว ยังสภำพดีอยู่จะมีปัญหำ 
                                 แค่ระบบไฮโดรลิกที่ช ำรุด ต้องมีกำรซ่อมแซมใหม่ กระผมจึงจะขอน ำเข้ำที่ประชุมเพ่ือตั้ง 
   งบประมำณซ่อมแซมในวำระต่อไป  
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่เข้ำใจหรือมีข้อสงสัยจะให้นำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย 
ประธำนฯ                      นำยกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภำฯ               - ไม่มี     
นำยสมเดช เที่ยงธรรม      - ขอมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำจะอนุมัติให้รับโอนครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ประเภท                                
ประธำนสภำฯ                รถบรรทุกขยะ จำกเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหรือไม่  
ที่ประชุมสภำฯ               - มีมติอนุมัติให้รับโอนครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะ จำกเทศบำล 
                                 นครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง (เป็นเอกฉันท์) 

   4.2 ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย  - ให้นำยเกียรติศักดิ์ ขันดี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ได้แจ้งรำยละเอียดต่อที่ประชุมสภำฯ  
นำยกเทศมนตรี                 
นำยเกียรติศักดิ์ ขันดี       - ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ 2566  
เลขำนุกำรนำยก              

                     ข้อควำมเดิม 
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล.บล็อกคอนเวิร์ส (บ้ำนป่ำก้ำว – วังแข้) บ้ำนป่ำก้ำว  
หมู่ที ่5 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี กว้ำง 4 เมตร  ยำว 10 เมตร  ชนิด 4  
ช่อง ตำมแบบเทศบำลต ำบลโพนสูงก ำหนด งบประมำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้ำ 60 ล ำดับที่ 50) 
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   ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงเป็น 
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล.บล็อกคอนเวิร์ส (บ้ำนป่ำก้ำว – วังแข้) บ้ำนป่ำก้ำว  
หมู่ที ่5 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี กว้ำง 4 เมตร  ยำว 5 เมตร  ชนิด 2  
ช่อง ตำมแบบเทศบำลต ำบลโพนสูงก ำหนด งบประมำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)  
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้ำ 60 ล ำดับที่ 50) 

 
                ตั้งรำยกำรใหม่ งบประมำณ  2,982,000  บำท 

4.3.1 โอนงบประมำณตั้งรำยกำรใหม่  โครงกำรไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์  เขต 1 
งบประมำณ 500,000 บำท  

4.3.2 โอนงบประมำณตั้งรำยกำรใหม่  โครงกำรไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์  เขต 2 
งบประมำณ 500,000 บำท  

4.3.3 โครงกำรจัดซื้อเต็นท์ จ ำนวน 10 หลัง งบประมำณ 230,000 บำท  
4.3.4 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 70 ต้น งบประมำณ 700,000  บำท  

                                        4.3.5 โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูเทศบำลต ำบลโพนสูง งบประมำณ 499,000 บำท  
4.3.6 โครงกำรซ่อมแซมรถขยะ (หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) งบประมำณ 

498,000 บำท  
4.3.7 โครงกำรจัดซื้อกล้องถ่ำยรูปพร้อมเลนส์กล้องและโดรนบังคับ งบประมำณ 

55,000 บำท  

         โอนลดงบประมำณ 2,982,000  บำท 
1. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนค ำม่วง หมู่ที่ 3 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน 

จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณ 497,000 บำท 
2. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนนพเก้ำ หมู่ที่ 10 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน 

จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณ 497,000 บำท  
3. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอ 

ไชยวำน จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณ 497,000 บำท  
4. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนโพนสูง หมู่ที่ 1 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน 

จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณ 497,000 บำท  

5. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนโพนสูง หมู่ที่ 9 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน 
จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณ 497,000 บำท  

6. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนห้วยยำง หมู่ที่ 4 ต ำบลโพนสูง อ ำเภอไชยวำน 
จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณ 497,000 บำท  

นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย  - กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมต่อจำกหัวหน้ำส ำนักปลัด คือ กำรขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงดังกล่ำว
นำยกเทศมนตรี   เนื่องจำกเกิดข้อผิดพลำดของนำยช่ำงในกำรค ำนวณแบบผิดพลำดไม่ตรงกับงบประมำณท่ีตั้ง 
     ไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งที่ค ำนวณไว้ต้องใช้งบประมำณ 750,000 บำท แต่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 

 เพียง 500,000 บำท จึงต้องลดขนำดจำก 10 เมตร เหลือ 5 เมตร และจำกจ ำนวน 4 ช่อง 
 เป็น 2 ช่อง ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ แต่โครงกำรยังคงไว้เหมือนเดิม 
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 - ส่วนในหัวข้อ 4.3 นั้น เหตผุลที่ต้องจ่ำยรำยกำรใหม่ เนื่องจำกกระผมได้ของบประมำณ 
 ธนำคำรน้ ำ และได้รับกำรอนุมัติจำกส่วนกลำงทั้งหมด 11 หมู่บ้ำน ซึ่งโครงทั้ง 11 หมู่บ้ำนนี้  
 ทับซอ้นกับโครงกำรทั้ง 6 โครงกำรที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จึงต้องเปลี่ยนแปลงตั้งจ่ำยเป็น 
 รำยกำรใหม่ โครงกำรธนำคำรน้ ำจะเริ่มก่อสร้ำงจำกหมู่ท่ี 6 ทยอยท ำเรื่อย ๆจนครบ 11   
 หมู่บ้ำน กระผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกัน ยังไม่ทรำบว่ำจะได้รับประโยชน์มำกแค่ใหน ก็ต้อง 
 ทดลองดู เพรำะผู้ออกแบบเป็นระดับดอกเตอร์ น่ำจะได้ผลดีก็ติดตำมดูต่อไป 

นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่เข้ำใจหรือมีข้อสงสัยจะให้นำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย 
ประธำนฯ                      นำยกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่      
นำยคิมหันต์  เมืองมงคล     - กระผมมีข้อสงสัยในข้อ 4.2 กำรขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงนั้น ท ำไมถึงลดลงถึงครึ่งหนึ่ง 
สท. เขต 1                     ซึง่ต้องกำรเหตุผลที่แน่ชัดเพ่ือจะตอบค ำถำมแก่ประชำชนได้ และกระผมสียดำย 

   งบประมำณในกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำเพรำะจ ำเป็นมำกส ำหรับหมู่ที่ 1 ซึ่งจะถำมใน 
   วำระอ่ืนๆ แต่ขอให้ชี้แจงในข้อ 4.2 และ 4.3 ให้แน่ชัดก่อน 

นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย  - ในตอนแรกกระผมก็สงสัยเหมือนกับท่ำนสมำชิกสภำฯ และได้น ำแบบทั้ง 2 แบบ  
นำยกเทศมนตรี              มำเปรียบเทียบกัน ก็อยู่ที่ 750,000 บำท ลดเหลือ 500,000 บำท มันลดลงแค่ 2500,000  
                                 บำท เนื่องจำกกำรบดอัดหัวท้ำยเท่ำเดิมใช้งบประมำณเท่ำเดิม หำยไปแค่จ ำนวนช่อง 2 ช่อง 
      เท่ำนั้น ส่วนเรื่องร่องระบำยน้ ำนั้นจะใช้โครงกำรธนำคำรน้ ำแทนช่วงละ 1 กิโลเมตร ตรงจุด 

  ศำลำอเนกประสงค์ก็ท ำเช่นกัน แต่ปัญหำจะเกิดตรงที่หน้ำบ้ำนหลังใดเทคอนกรีตปิดถนน   
  อำจต้องข้ำมไป ท ำเสร็จก็ท ำกำรวัดปริมำณเนื้องำนให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ตั้งไว้ 
  หมู่ที่จะพบปัญหำมำกท่ีสุด คือหมู่ที่ 3 ที่ต้องรื้อระบบประปำหมู่บ้ำนทั้งหมด จึงจะท ำ 
  ธนำคำรน้ ำได้ ก็ต้องแก้ปัญหำร่วมกับผู้รับเหมำ เพรำะงบประมำณที่ได้รับมำก็ไม่อยำกคืน 
  เพรำะถ้ำได้รับงบประมำณมำแล้วไม่ด ำเนินโครงกำร ในอนำคตก็จะของบประมำณได้ยำก 
  ซึ่งส่วนกลำงจะมองว่ำใช้งบประมำณไม่เกิดประโยชน์ 

นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่เข้ำใจหรือมีข้อสงสัยจะให้นำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย 
ประธำนฯ                      นำยกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่      
นำยสุพล กงซุย               - กระผมสงสัยว่ำจะด ำเนินโครงกำร 1 กิโลเมตร 11 หมู่บ้ำน หรือ หมู่บ้ำนละ 1 กิโลเมตร 
สท. เขต 1  
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย  - หมู่บ้ำนละ 1 กิโลเมตร  งบประมำณ 500,000 บำท 11 หมู่บ้ำน รวมงบประมำณ 
นำยกเทศมนตรี              5,500,000 บำท 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่เข้ำใจหรือมีข้อสงสัยจะให้นำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย 
ประธำนฯ                      นำยกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภำฯ               - ไม่มี  
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นำยสมเดช เที่ยงธรรม      - ขอมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำจะอนุมัติรำยกำรที่ 4.2 และ 4.3 ตำมท่ีนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย                 
ประธำนสภำฯ                นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนสูงได้ชี้แจงข้ำงต้นหรือไม่  
ที่ประชุม                       - มีมติอนุมัติตำมรำยกำรที่รำยกำรที่ 4.2 และ 4.3 นำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย  
                                   นำยกเทศมนตรี ชี้แจงด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง (เป็นเอกฉันท์) 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม    4.4 กำรขอโอนเงินงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ปีงบประมำณ 2566                             
ประธำนสภำฯ                  - เชิญนำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรีต ำบลโพนสูง ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นให้ 
                                   ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ 
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย     - กำรขอโอนเงินงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ปีงบประมำณ 2566 เนื่องจำก โต๊ะ เก้ำอ้ี 
นำยกเทศมนตรี                ส ำงำนเดิมเป็นโต๊ะไม้อัดซึ่งได้ผุพังจ ำนวนมำก จึงขอเปลี่ยนเป็นโต๊ะเหล็กท้ังหมดซึ่งทนทำน 
                                  กว่ำและไม่ต้องจัดซื้อบ่อย เชิญหัวหน้ำส ำนักปลัดชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม    - เชิญ นำยกิตติ  ค ำบุญเกิด หัวหน้ำส ำนักปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ                             
ประธำนสภำฯ   
นำยกิตติ  ค ำบุญเกิด         - เนื่องจำกโต๊ะเก้ำอ้ีที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีกำรเคลื่อนย้ำยบ่อยท ำให้มีกำรผุพังลงไปเยอะ ซึ่งขำด 
หัวหน้ำส ำนักปลัด            อยู่ที่ 4 ชุด ประกอบกับข้ำรำชกำรที่จะย้ำยมำใหม่ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม     
                         รำยละเอียดมีดังนี้        
                                   โอนงบประมำณตั้งรำยกำรใหม่   

งบลงทุน    ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
รำยกำรที่ 1 เก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 4 ตัว  ตั้งไว้  19,600 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน  4 ตัว ตัวละ 4,900 บำท  ตั้งไว้  19,600  
บำท เพ่ือจ่ำยค่ำเก้ำอ้ีพนักพิงสูง เพ่ือใช้ในส ำนักงำนในกำรปฏิบัติงำนให้มี 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำน สำมำรถบริกำรประชำชน  โดยมีคณุลักษณะ 
ดังนี้ 
-พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนังสังเครำะห์ PU Leather 
-ที่วำงแขนบุฟองน้ ำหุ้มหนังสังเครำะห์ PU leather 
-ขำไนลอนไฟเบอร์ 5 แฉก ล้อไนลอนคู่ สีด ำ 
-หมุนได้รอบตัว สำมำรถปรับโยกเอนและล็อกกำรเอนได้ 
-ปรับควำมยืดหยุ่นของกำรโยกเอนได้ ด้วยระบบหมุนเกลียวใต้ที่นั่ง 
-ปรับระดับเก้ำอ้ีระบบ Gas Lifting 
-ปรับระดับควำมสูงของเก้ำอ้ีได้ ระหว่ำง 110-118 ซม. 
-รองรับน้ ำหนักได้สูงสุด 110 กก. 
-ขนำดสินค้ำ (กว้ำง x ลึก x สูง) : 65 x 58 x 110-118 ซม./ตัว 
-น้ ำหนัก : 16.2 กก. 
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รำยกำรที่ 2 โต๊ะท ำงำนเหล็ก  จ ำนวน  4 ตัว ตั้งไว้ 27,600 บำท 
เพ่ือจ่ำยค่ำจัดหำโต๊ะเหล็ก จ ำนวน 4 ตัว ตัวละ 6,900 บำท  ตั้งไว้ 27,600 บำท เพ่ือใช้ใน
ส ำนักงำนในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำน สำมำรถ
บริกำรประชำชน  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
-ขนำด กว้ำง 122.9 ลึก 66.9 สูง 75 ซม. 
-โต๊ะท ำงำน ผลิตจำกเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S 
-เหล็กท้ังหมดผ่ำนกำรท ำควำมสะอำดผิวงำน ล้ำงไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
-เพ่ิมกำรยึดเกำะด้วยกำรเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 
-ระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น 
โอนลดงบประมำณ     
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบบุคลำกร  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)  ขอ
อนุมัติโอนลด  47,200  บำท  

นำยสมเดช เที่ยงธรรม        -  กระผมในฐำนะประธำนสภำฯ ก็มองเห็นควำมส ำคัญในกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนนี้ 
ประธำนฯ                       กระผมก็จะขอมติที่ประชุมเรื่องกำรโอนงบประมำณทั้งสองรำยกำรถ้ำท่ำนใดมีไม่เข้ำใจ 
                                   หรือมีข้อสงสัยจะให้นำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่      
ที่ประชุมสภำฯ                 - ไม่มี 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม        - ขอมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  
ประธำนสภำฯ                  จ ำนวน 47,200 บำท หรือไม่ 
ที่ประชุม                        - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 47,200 บำท ด้วยคะแนน 
                                  เสียง 12 เสียง (เป็นเอกฉันท์) 
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย  - กระผมขอขอบคุณสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนที่มีมติอนุมัติในวันนี้ ขอขอบคุณครับ 
นำยกเทศมนตรี               

ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม    - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ                   สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
นำยคิมหันต์  เมืองมงคล     - กระผมขอสอบถำมผ่ำนประธำนสภำฯไปยังนำยกเทศมนตรี ว่ำในวันพรุ่งนี้จะเข้ำสู่ฤดูฝน 
สท. เขต 1                     แล้ว ค่อนข้ำงท่ีจะล ำบำก คือศำลำอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 และหน้ำบ้ำนของกระผมเอง  

  น้ ำท่วมเข้ำถึงที่นอน อยำกจะถำมว่ำท่ำนมีแนวทำงที่จะช่วยแก้ไขก่อนสักนิดหรือไม่ โดย  
  กำรตัดท่อประปำที่ลอดใต้ท่อระบำยน้ ำ ซึ่งจะแก้ไขปัญหำได้มำก กระผมอยำกจะขอให้ท่ำน 
  นำยกฯ ได้แก้ปัญหำนี้ด้วยซึ่งใช้งบประมำณไม่มำก ซึ่งจะแก้ปัญหำได้ระยะหนึ่ง 

นำยสมเดช เที่ยงธรรม       -  เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   - กระผมขอชีแจงว่ำในจุดที่ท่ำนได้กล่ำวถึงนั้นผู้รับเหมำได้วำงเงินมัดจ ำแล้ว คงรออีกไม่ 
นำยกเทศมนตรี               นำนก็คงจะด ำเนินกำรให้ ส่วนหน้ำบ้ำนกระผมก็ไม่ต่ำงกันแต่คงรออีกไม่เกิน 2 เดือน 
                                  ก็ให้สมำชิกไปก่อน  
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นำยสมเดช เที่ยงธรรม    - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ                   สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
นำยนิยม เพ็ชรนำดี           - กระผมขอสอบถำมเรื่องไฟฟ้ำส่องสว่ำงที่เทศบำลได้ด ำเนินกำรติงตั้งไปนั้นเกิดปัญหำคือ 
สท. เขต 1                      ไม่ค่อยสว่ำง บำงต้นก็มีแต่เสำไม่มีหลอดไฟ บำงต้นก็ปิดก่อนเวลำ ก็ขอฝำกให้แก้ไขด้วย 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       - เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   - กระผมขอชี้แจงว่ำ มีอยู่จ ำนวน 14 จุดที่ผู้รับเหมำรอของส่งมำเพ่ิมเติม และหลอดที่ปิด  
นำยกเทศมนตรี               ก่อนเวลำ อำจจะเป็นเพรำะผู้รับเหมำตั้งเวลำปิดไว้เพ่ือประหยัดพลังงำน สำมำรถแจ้ง 

   ผู้รับเหมำแก้ไขได้  ซึ่งบำงวันฝนตกก็จะได้รับพลังงำนแสงอำทิตย์ไม่พอก็อำจจะปิดเร็ว 
   ถ้ำวันใหนมีแดดจัดก็จะกลับมำปกติ และจะมีของใหม่มำเพ่ิมเติม หมู่บ้ำนละ 20 ชุด 
   สำมำรถหำจุดที่ตั้งได้เลย ส่วนเรื่องของไฟฟ้ำแรงต่ ำท่ำนใดที่จะขยำยให้แก่ประชำชน 
   ให้ติดต่อรองเจริญ พิมพ์ลี ได้เลยกระผมมอบให้ท่ำนเป็นผู้รับผิดชอบ จ ำนวน 70 ต้น 

ที่ประชุมสภำฯ               - รับทรำบ     
นำยสมเดช เที่ยงธรรม   - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ                  สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
นำยโชคชัย ทนูแสง          - กระผมขอสอบถำมเรื่องถนนเส้นทำงบ้ำนห้วยยำงไปบ้ำนโนนสมบูรณ์ ตรงข้ำงวัด 
สท. เขต 2                    มณีวรรณ ถนนช ำรุดมำกสัญจรไปมำล ำบำก มีแนวทำงแก้ไขปัญหำหรือไม่   
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       - เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   - กระผมขอมีงบประมำณส ำหรับลงหินลูกรังไว้แล้ว แต่ยังไม่มีรถเกรดส ำหรับเกรดดิน 
นำยกเทศมนตรี              รอรถจำก อบจ. ที่ประสำนไว้แต่ยังไม่มำ จึงยังไม่สำมำรถลงหินลูกรังได้ จึงขอฝำก 
                                 ประธำนสภำฯ ประสำนอีกครั้งด้วย ส่วนที่เป็นยำงมะตอยต้องลงใหม่ ในงบประมำณ 
                                 หน้ำ ยังต้องรอตั้งงบประมำณก่อน 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       - กระผมได้สอบถำมไปยังท่ำนนำยกวิเชียร ขำวข ำ แล้วได้ค ำตอบว่ำต้องรอตำมคิว   
ประธำนฯ                      จึงจะได้รถเกรดมำ เดี๋ยวกระผมจะเข้ำไปติดตำมอีกครั้งด้วยตัวเอง แล้วจะแจ้งให้ทรำบ 
   - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
                                 สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
นำยไพบูลย์ จันทะแจ่ม      - กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจำกชำวบ้ำนหมู่ที่ 8 ถนนเส้นรอบหมู่บ้ำนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
สท. เขต 2 สัญจรไปมำล ำบำก ขอให้แก้ไขให้ด้วย 

นำยสมเดช เที่ยงธรรม       - เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   - จะด ำเนินกำรแก้ไขให้ 
นำยกเทศมนตรี               
นำยสมเดช เที่ยงธรรม   - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ                  สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
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นำยไตรภพ  วรสินธุ์         - กระผมขอให้แก้ไขปัญหำเรื่องถนนลูกรังโดยเร่งด่วน เพรำะว่ำผู้รับเหมำรับหมด 
สท. เขต 2                     สำมำรถคุยกับเขำได้ เพ่ือแก้ไขปัญหำให้ชำวบ้ำนโดยเร็ว อยำกให้ด ำเนินกำรเลยไม่ต้องรอ 
                                  เพรำะจะนำนเกินไป 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม      - เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ             
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   - ถ้ำท่ำนสมำชิกสภำฯ ต้องกำรให้กระผมด ำเนินกำรเลยกระผมก็จะด ำเนินกำรให้ 
นำยกเทศมนตรี              หลังจำกกลับจำกศึกษำดูงำน 
นำยสมเดช เที่ยงธรรม   - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ                  สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
นำยคิมหันต์ เมืองมงคล     - กระผมขอสอบถำมว่ำมีระเบียบข้อกฎหมำยที่จะจ ำกัดน้ ำหนักของรถบรรทุกได้หรือไม่ 
สท. เขต 1                    เพรำะถนนเส้นทำงไปโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษำถนนช ำรุดมำกแล้วมีเหล็กโผล่ขึ้นมำซึ่งอำจ 
                                 ก่อให้เกิดอันตรำยแก่เด็กนักเรียนที่สัญจรไปมำ  
นำยสมเดช เที่ยงธรรม       - เชิญนำยทวีศักดิ์ เล้ำเจริญชัย นำยกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมสภำฯ ทรำบ  
ประธำนฯ          
นำยทวีศักดิ์  เล้ำเจริญชัย   - ปัญหำที่หนักที่สุดก็คือถนนทั้งหมดที่ออกกฎหมำยให้รถวิ่งได้น้ ำหนัก 30 ตัน นั้นถนน 
นำยกเทศมนตรี              มคีวำมหนำ 25 เซนติเมตร แต่ถนนของเทศบำลมีควำมหนำเพียง 15 เซนติเมตร แต่ใช้ 
                                 กฎหมำยเดียวกัน ท ำให้ถนนรับน้ ำหนักไม่ได้แล้วก็ช ำรุดเสียหำย ผมก็พยำยำมเอำแผงก้ันให้ 

  หน้ำโรงเรียนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ไปก่อน ก็คงมีทำงเดียวคือหำงบประมำณเพ่ือ 
  แก้ปัญหำต่อไป 

นำยสมเดช เที่ยงธรรม   - มีสมำชิกสภำฯ หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะกล่ำวหรือแจ้งข้อรำชกำรให้ที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ                  สภำฯ ทรำบ หรือไม่ 
ที่ประชุมสภำฯ               - ไม่มี 

             ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้มำประชุม และผู้เข้ำร่วมประชุม และเลิกประชุมเวลำ 11.10 น. 
 
                      
         
 
        ลงชื่อ                               ผู้จดบันทึกรำยงำนฯ      ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรำยงำนฯ  
              (นำยนิภัทร์  ชมภอูภัย )                                       (นำยสมเดช  เที่ยงธรรม)                  
              เลขำนุกำรสภำเทศบำล                                ประธำนสภำเทศบำล                   
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          คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโพนสูง ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมและได้ลงนำม
กำรตรวจเรียบร้อยแล้ว 

 
                                                     ลงชื่อ                                  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจฯ 
                                                             (นำยค ำพูล     สงวนนำม) 
        

 
                                                     ลงชื่อ                                  กรรมกำร           
                                                             (นำยอ ำคำ   สุวรรณกุม )                                                     
                                                                                                            

 
                                                     ลงชื่อ                               กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                             (นำยโชคชัย   ธนพัน) 
 


